

Số: /BC-SNV

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 313/KHCN-QLKH ngày 24/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tổng kết kết 10 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ báo cáo như sau:

1. Tình hình phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết

Sở Nội vụ đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và công nghệ, UBND tỉnh Bắc Giang về KHCN và ĐMST như: Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 6 khóa XI về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Quyết định số 188/2002/QĐ-TTg ngày 31/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động của chính phủ thực hiện kết luận của hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương đảng khoá IX về khoa học và công nghệ; Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.. Nâng cao, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý; đề cao vai trò của người đứng đầu trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện việc thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của mình. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ này là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là một trong những tiêu chí đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước của địa phương, đơn vị.

2. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực của ngành

Trong giai đoạn từ năm 2012-2022, Sở Nội vụ đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản thực hiện cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Trong đó: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trình UBND tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang; trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm); ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 bãi bỏ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; trình UBND tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính; tổng hợp ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong thi hành công vụ; xây dựng văn bản xin ý kiến các cơ quan, địa phương, đơn vị vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 99/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012, thay thế Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh; hoàn thiện Hồ sơ trình UBND tỉnh về dự thảo Quyết định thay thế 03 Quyết định: Quyết định số 370/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013, Quyết định số 313/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014, Quyết định số 236/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh...

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở Nội vụ đã tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ; Phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý; đề cao vai trò của người đứng đầu trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện việc thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ này là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 về việc xác định Chỉ số CCHC các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 công bố Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019 của các Sở, cơ quan

thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2020 tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 24/6/2020 tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 10 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2020 của đơn vị mình. Kết quả, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch theo quy định.

Tham mưu Ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về tỉnh Bắc Giang công tác; Thực hiện xây dựng, bố trí, sắp xếp CB,CC,VC theo Đề án vị trí việc làm. Đã thẩm định Đề án vị trí việc làm cho 12 đơn vị sự nghiệp tự chủ ngành Y tế, 03 Ban QLDA giao thông, nông nghiệp và PTNT, công nghiệp dân dụng và các Ban QLDAĐTXD các huyện, thành phố. Đôn đốc, rà soát việc bố trí CB, CC, VC theo Đề án vị trí việc làm đảm bảo theo quy định. Đến nay, cơ bản cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án VTVL được phê duyệt.

3. Kết quả triển khai thực hiện

Nâng cao nhận thức và hiệu quả của viên chức và người lao động về vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong cơ quan bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ. Đã ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc. Ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc. Thực hiện tốt việc cập nhật theo dõi công văn đi, công văn đến, phân loại văn bản, chuyển, phát văn bản thông qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thông qua trang điện tử của tỉnh. Thực hiện quản lý điều hành văn bản, chữ ký số đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định. Toàn thể viên chức, người lao động đã nhận thức rõ vai trò, tiện ích của việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trong trao đổi công việc, gửi và nhận văn bản. Hiện nay, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đã hỗ trợ tốt công tác điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo Ban và là công cụ trao đổi công việc, góp phần tích cực vào cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử.

Rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản hoá TTHC; áp dụng hệ thống ISO, ứng dụng phần mềm, liên thông, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và

thực hiện nhiệm vụ; Chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng cao, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC.

Hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, công tác gửi nhận văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số; áp dụng hệ thống ISO, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; Tỷ lệ phần trăm TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong năm so với tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4: Đạt tỷ lệ phần trăm TTHC theo quy định của UBND tỉnh; Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3,4 (*chỉ tính đối với các TTHC cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến*): Đạt tỷ lệ phần trăm theo quy định của UBND tỉnh; Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: Đạt 100% hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn.

Thực hiện tốt việc triển khai nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Năm 2021, các chỉ số đều tăng

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến cải cách hành chính, cải tiến kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đã thành lập Hội đồng sáng kiến và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến. Là thành viên trong Hội đồng sáng kiến và khoa học của tỉnh, tham gia kiểm tra đôn đốc đúng chức năng nhiệm vụ.

Triển khai phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, ban hành mẫu phiếu kê khai thông tin cán bộ, công chức, viên chức và văn bản hướng dẫn kê khai. Từng bước thực hiện việc nhập dữ liệu thông tin cán bộ, công chức, viên chức theo Tờ phiếu cán bộ, công chức, viên chức đã kê khai. Theo đó phân đầu năm 2021 hoàn thành việc nhập dữ liệu và quản lý cán bộ, công chức, viên chức qua phần mềm. Hỗ trợ tối đa công tác thống kê báo cáo và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; từng bước bỏ quản lý hồ sơ giấy; đồng thời tích hợp dữ liệu phần mềm cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Tổng hợp, thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo các Thông tư số 11/2012/TT-BNV; 03/2018/TT-BNV và 07/2019/TT-BNV đảm bảo thời gian quy định. Hiện nay, theo thống kê của Sở, trên toàn tỉnh, tổng số viên chức: 34.514, công chức: 1884, cán bộ, công chức cấp xã: 4334.

4. Đánh giá chung

Việc thực hiện nhiệm vụ khoa học của Sở Nội vụ chú trọng vào công tác tham mưu, đề xuất các văn bản liên quan đến công tác nội vụ. Trong đó chú trọng công tác CCHC, ứng dụng quản lý phần mềm cán bộ, công chức, viên chức... có hiệu quả trong quản lý tổ chức hành chính.

Tuy nhiên, do đặc thù ngành nên các đề tài nghiên cứu khoa học của Sở chưa nhiều, chủ yếu là các sáng kiến về CCHC, không có các sáng chế, giải pháp khoa học công nghệ áp dụng vào thực tiễn cho hiệu quả năng suất chất lượng trong sản xuất kinh tế.

5. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ

Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với hoạt động nghiên cứu khoa học.

Khuyến khích viên chức và người lao động đăng kí, xây dựng các đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp; giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật gắn liền với quá trình hoạt động chỉ đạo, quản lý hoặc trong quá trình thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng quản lý; cải thiện điều kiện làm việc.

Đẩy mạnh hoạt động biểu dương, tôn vinh tri thức, gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ có giá trị cao khi áp dụng vào thực tiễn trong thực thi nhiệm vụ.

6. Kiên nghị đề xuất: Không

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Email: quanlykhoahocbg@gmail.com
- Lưu VT,VP.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Đông